



ที่ มส ๐๐๒๓.๓/ว ๒๖๕

ถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน และเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า กระทรวงศึกษาธิการจะนำข้อเสนอการปรับอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวตามความจำเป็นพื้นฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เพื่อปรับอัตราเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน เด็กปฐมวัย และเงินอุดหนุนสำหรับอาหารกลางวัน ระดับประถมศึกษา จากวันละ ๒๑ บาทเป็นวันละ ๒๘ บาท

เพื่อให้การขอรับการอุดหนุนงบประมาณด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยงานรับตรง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแจ้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน และเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนทราบ และเตรียมความพร้อมในการขอแปรญัตติเพิ่มงบประมาณรายการดังกล่าว รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดจาก QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทรฯ./โทรสาร ๐ - ๕๓๖๑ - ๒๘๔๑

ผู้ประสานงาน : บุญศีกา กาวี โทร. ๐๖ ๓๓๒๓ ๕๘๓๘



# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๒๐๑๙



เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
จังหวัด กรุงเทพมหานคร  
เลขที่รับ 4117  
วัน/เดือน/ปี ๐๑ ก.ค. ๒๕๖๕  
เวลา 11:19 น. ก.ท.อ.

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับการประสานจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาว่า กระทรวงศึกษาธิการจะนำข้อเสนอการปรับอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวตามความเป็นพื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เพื่อปรับอัตราเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวัน เด็กปฐมวัย และเงินอุดหนุนสำหรับอาหารกลางวัน ระดับประถมศึกษา จากวันละ ๒๑ บาท เป็นวันละ ๒๘ บาท

ดังนั้น เพื่อให้การขอรับการอุดหนุนงบประมาณด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เป็นหน่วยงานรับตรง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยงานรับตรง เพื่อทราบและเตรียมความพร้อมในการขอแปรญัตติเพิ่มงบประมาณรายการดังกล่าว รายละเอียดสามารถ ดาวน์โหลดจาก QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



กองส่งเสริมและพัฒนากิจการการศึกษาท้องถิ่น  
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการการศึกษาท้องถิ่น  
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๒๔  
โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๒๑-๓ ต่อ ๓๑๘

